

Số: /SYT-KHNVTC

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2021

V/v Trả lời ý kiến phản ánh của ông Đinh Quang Tùng về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp nhận Công văn số 877/STTTT-TTCNTTTT ngày 20/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông Đinh Quang Tùng (*thường trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận*) về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

“Tôi là bác sĩ hiện đang công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã được 18 tháng và được cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành. Tôi xin phép hỏi nếu hiện tại tôi bắt đầu đi học lớp chẩn đoán hình ảnh 6 tháng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi học xong và có chứng chỉ thì tôi có được xét cấp chứng chỉ hành nghề Chẩn đoán hình ảnh không, hay tôi phải thực tập lại 18 tháng? Nếu không được thì hiện tại xác nhận thực hành 18 tháng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của tôi có được cấp chứng chỉ hành nghề nội khoa hay chứng chỉ hành nghề nào không? Tôi xin cảm ơn !”.

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (*gọi tắt là Nghị định số 109*); Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (*gọi tắt là Nghị định 155*), Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (*gọi tắt là Thông tư 41 năm 2011 của Bộ Y tế*); Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (*gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2015 của Bộ Y tế*) việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo điều kiện sau:

Tại Điều 15 Thông tư số 41 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc đăng ký thực hành: “Trường hợp Bác sĩ đa khoa thì đăng ký thực hành theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi hoặc đăng ký thực hành theo một trong các hệ nội – nhi hoặc ngoại sản. Trường hợp thực hành theo hệ thì tổng thời gian thực hành là 18 tháng trong đó thời gian thực hành tại mỗi chuyên khoa thuộc hệ ít nhất là 9 tháng”.

Đối với bác sĩ đa khoa muốn được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn “Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh” thì phải được đào tạo sau đại học về chẩn đoán hình ảnh hoặc được đào tạo liên tục về chẩn đoán hình ảnh ít nhất là 6 tháng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và phải thực hành về chẩn đoán hình ảnh với thời gian là 18 tháng (*sau khi có chứng chỉ đào tạo liên tục về chẩn đoán hình ảnh*). Trường hợp bác sĩ đa khoa, có thêm văn bằng chuyên môn chuyên khoa I (một) chẩn đoán hình ảnh thì không phải thực hành để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, đối với trường hợp của ông Đinh Quang Tùng có văn bằng chuyên môn bác sĩ đa khoa, nếu có thêm chứng chỉ đào tạo liên tục về chẩn đoán hình ảnh do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo ít nhất là 6 tháng và được xác nhận 18 tháng thực hành về chẩn đoán hình ảnh (*sau khi có chứng chỉ đào tạo liên tục về chẩn đoán hình ảnh*), Sở Y tế sẽ xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn “Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh”; để được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn nội khoa thì phải có thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 18 tháng theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, KHNVTCT.

GIÁM ĐỐC



Lê Vũ Chương